



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
กรณีการย้ายหลังจากการย้ายประจำปี ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) กรณีการย้ายหลังจากการย้ายประจำปี ในคราวประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐ ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ตามคำร้องของตนเอง
รวมทั้งสิ้น ๗ ราย ดังรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิทยา นามบุญลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ผลการพิจารณการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) กรณีการย้ายหลังจากการย้ายประจำปี
 ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาธิการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

โดยอนุมัติ อ.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาธิการอำเภอจตุรพักตรพิมานที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/โรงเรียนเดิม	อำเภอ	ตำแหน่ง/โรงเรียนที่ย้าย	อำเภอ	หมายเหตุ
1	นายสมรภาพ พันธ์ทำ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุศลนิม	ลืออำนาจ	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า	เมือง	
2	สิบเอกเอกราช วรรณโสภา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอ็ง	พนา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุศลนิม	ลืออำนาจ	
3	นายอริวัฒน์ คำจอร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่	เมืองงา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโป่งโล	เมืองงา	
4	นายจตุญ ลาผ่าน	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวภู	เมืองงา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่	เมืองงา	
5	นายศรีอัมพร ใจแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาสะแบง	พนา	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก	พนา	
6	นายสว่างพงษ์ พงษ์สุพรรณิ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมกคณอนหวาย	พนา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาสะแบง	พนา	
7	นายศุภกิจ สว่างเนตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่	เสนางคนิคม	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกกลางเหนือ	เสนางคนิคม	

